

## ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนใน ก.ค.ศ.

นำเสนอเมื่อ : 1 พ.ย. 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนใน ก.ค.ศ.



**31** ตุลาคม 2554

เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/4895  
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งประกาศ  
สำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่องการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.  
แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-  
มัธยมศึกษา และกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษา โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาในสังกัดทราบ หากมีผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งดังกล่าว ให้ไปสมัครด้วยตนเองที่  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2554 ซึ่งสำนักงาน-  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง  
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ส่วนการดำเนินเลือกตั้ง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ นั้น

พร้อมหนังสือฉบับนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งประกาศรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ตามสิ่ง  
ที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ปิดประกาศดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงาน-  
เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 3 วัน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรภัทร ภูมิลัด)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มบริหารทั่วไป

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

โทร. 0-2288-5650 โทรสาร 0-2280-1673



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน ก.ค.ศ.  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ลำดับ ที่	หมายเลข ประจำตัว ผู้มีสิทธิเข้า รับเลือกตั้ง	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	1	นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์	ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา	
2	2	นายปณิธาน ณ นคร	รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช	
3	3	นายจารึก ศรีเลิศ	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม	

ประกาศ ณ วันที่ **31** ตุลาคม พ.ศ. 2554

(นายจินภัทร ภูสิทธิ์น)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

ลำดับ ที่	หมายเลข ประจำตัว ผู้มีสิทธิเข้า รับเลือกตั้ง	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	1	นายแสนศักดิ์ มีสิทธิ์	นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4	
2	2	นายชาญ คำภีระแปง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 2	
3	3	นายอดิศักดิ์ มนต์รี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 3	
4	4	นายต่วน มังบุญแ้วน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส สพป.นครราชสีมา เขต 1	
5	5	นายนนท์ แสงจันทร์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 1	
6	6	นายปานิก เข้มราช	นิติกรชำนาญการ สพป.เชียงราย เขต 1	
7	7	นายประทีป อินทร์พ่วง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรดิตถ์ เขต 1	
8	8	นายอังกูล สมคะเนย์	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.อุบลราชธานี เขต 1	

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่

<http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/135.pdf>